

Là một học sinh xuất sắc của Trường đào tạo thực hành nông dân sinh thái FFS-HEPA, Em Viêng Phết đã được nhà trường cử đi học chương trình thực tập sinh tại Myanmar. Bước đầu còn gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ và khác biệt về văn hóa, tuy nhiên em đã cố gắng, nỗ lực hết mình và thu được một số bài học hữu ích về sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ.



Vườn rau sản xuất theo hướng Nông nghiệp hữu cơ



Vườn cà chua được thiết kế trên đất ngập nước



Gieo hạt rau trong bao tải, xô/ chậu

Quy trình trồng hành lá

Hành lá là loại rau gia vị và được dùng hàng ngày trong mỗi gia đình tại Myanmar nên Hành lá được người dân Myanmar trồng quanh năm, nó có thể được trồng trên bề mặt đất hoặc có thể được trồng trong các xô/ chậu/ vật đựng khác.

Loại đất phù hợp: đất sét pha thịt, đất thịt, thịt pha cát,...tuy nhiên, tốt nhất là trên đất thịt.(hành hoặc tỏi không thích hợp với nơi quá ẩm ướt)

Lựa chọn giống: Hành lá có thể được trồng từ củ hoặc từ gốc của thân cây hành, cần phải chọn những củ to, béo, không có mầm móng bệnh, hay xây xước. Giống bản địa hoặc có nguồn gốc từ hữu cơ là tốt nhất.



Hành được trồng sau 3 ngày tuổi

Rau khi chọn được loại đất phù hợp và chuẩn bị đất xong, nếu trồng trong xô/chậu/ thùng tiến hành có 3 lớp đất vào xô/chậu trên, lớp trên cùng được trộn đều với phân xanh hoặc phân chuồng. Sau đó tiến hành cấy Hành vào hỗn hợp pha trộn trên, khi cấy vào xô/chậu/ thùng tùy thuộc vào diện tích bề mặt mà ta bố trí mật độ cây hành phù hợp. Đối với hành được trồng trên đất thì khoảng cách giữa các cây là 10-15cm, trồng xong tiến hành phủ một lớp rơm mỏng lên trên để giữ ẩm cho đất và giúp Hành phát triển tốt.



Hành sau 1 tuần tuổi

Trong quá trình phát triển của Hành, ta cần phải chăm sóc tốt cho nó như nhổ cỏ, làm xới đất và thường xuyên tưới nước cho Hành một đến hai lần/ ngày vì Hành rất cần nước để phát triển.

Quy trình trồng sả bằng cách ươm ra rễ

Cắt bỏ phần ngọn của nhánh sả sao cho toàn bộ nhánh sả dài khoảng 15cm. Ngâm sả vào nước rồi để ở nơi thoáng mát có ánh sáng mặt trời.



Sau 1 tuần bạn sẽ bắt đầu thấy rễ của nó được đâm ra (hình trên)



Các bạn chú ý cách vài ngày thì thay nước một lần nhé! Cứ làm vậy thì sau khoảng 2 tuần, nhánh sả của bạn sẽ ra đủ rễ và lá để có thể trồng thành cây (hình trên)



Trồng cây sả vào đất. Trong khoảng 2 - 3 ngày đầu, các bạn chú ý tưới ẩm đất để cây nhanh thích nghi được với môi trường mới. Đến tuần thứ 3 là cây sẽ bắt đầu phát triển bình thường rồi!